

Số: /BC-HĐND

Bình Long, ngày tháng năm 2024

BÁO CÁO

Tổng hợp kết quả thẩm tra của hai Ban HĐND đối với các Báo cáo và dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 5, HĐND thị xã khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Kính gửi: Hội đồng nhân dân thị xã Bình Long.

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của 02 Ban HĐND thị xã theo quy định của Luật; để chuẩn bị cho kỳ họp thứ mười lăm, HĐND thị xã khóa XII, hai Ban đã tiến hành thẩm tra các Báo cáo và dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 5 của HĐND thị xã khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Căn cứ các quy định của pháp luật, kết quả giám sát của các đại biểu và của hai Ban HĐND, đối chiếu với nội dung của các Báo cáo và dự thảo Nghị quyết, hai Ban đã tiến hành thẩm tra các Báo cáo và dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp. Hai Ban cơ bản thống nhất với nội dung, thể thức và bố cục các Báo cáo của Ủy ban nhân dân thị xã, của Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Chi cục Thi hành án dân sự thị xã và các dự thảo Nghị quyết đồng thời nhận định và đánh giá thêm một số nội dung như sau:

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ

1. Đối với UBND thị xã

Trong 6 tháng đầu năm 2024, tuy vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng với tinh thần “Đoàn kết kỷ cương, bản lĩnh linh hoạt, đổi mới sáng tạo, kịp thời hiệu quả”, dưới sự lãnh đạo của Thị ủy; sự giám sát, hỗ trợ của HĐND thị xã; sự phối hợp chặt chẽ của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã; sự đồng thuận của các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể Nhân dân; sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền các cấp, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân; UBND thị xã đã tập trung chỉ đạo, điều hành chủ động, linh hoạt đồng thời đẩy mạnh phục hồi phát triển kinh tế - xã hội. Tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh được giữ vững; trật tự, an toàn xã hội được đảm bảo...

Trong chỉ đạo, điều hành, UBND thị xã luôn thực hiện nguyên tắc chấp hành quy định của pháp luật, Quy chế làm việc của UBND thị xã. Tập thể UBND thị xã đã bám sát các nhiệm vụ trọng tâm, triển khai quyết liệt, đồng bộ, có hiệu quả các lĩnh vực. Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thị xã và các Ủy viên UBND thị xã đã thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, chủ động trong điều hành xử lý công việc theo sự phân công. Ngoài ra, UBND thị xã đã duy trì mối quan hệ, phối hợp chặt chẽ với Thường trực HĐND thị xã, các Ban của HĐND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã và các tổ chức thành viên trong việc triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, nhằm huy

động sức mạnh của cả hệ thống chính trị phục vụ cho phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thị xã.

Tình hình kinh tế - xã hội và thực hiện ngân sách địa phương

Tình hình kinh tế - xã hội cơ bản ổn định. Sản xuất công nghiệp tiếp tục được khôi phục; hoạt động thương mại, dịch vụ đáp ứng tốt các yêu cầu phục vụ Nhân dân.

Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất: 13% (KH: 12,95%), Tổng giá trị sản xuất theo giá cố định đạt 6.118,65 tỷ đồng đạt 51,07% so với kế hoạch (KH 11.981 tỷ đồng) bằng 111,40% so với cùng kỳ.

Tổng giá trị sản xuất theo giá hiện hành đạt 8.396,33 tỷ đồng đạt 50,87% so với kế hoạch (KH 16.507 tỷ đồng) bằng 111,40% so với cùng kỳ.

Cơ cấu kinh tế: Nông-Lâm-Thủy sản: 7,97% (KH: 7,88%), Công nghiệp-Xây dựng: 44,81 % (KH: 45,25%), Thương mại-Dịch vụ: 47,22% (KH: 46,87%).

Tổng thu NSNN thực hiện 6 tháng đầu năm 2024 là 115,743 tỷ đồng, đạt 42% dự toán UBND tỉnh giao (*Dự toán tỉnh giao là 277 tỷ đồng*), đạt 38% dự toán HĐND thị xã giao (*Dự toán thị xã giao là 307 tỷ đồng*) và bằng 116% so với cùng kỳ năm 2024 (*100 tỷ 073 triệu đồng*).

Tổng chi NSNN thực hiện 6 tháng đầu năm 2024 là 221 tỷ 174 triệu đồng, đạt 43% dự toán HĐND tỉnh giao (*515 tỷ 764 triệu đồng*) và đạt 39% dự toán thị xã giao (*560 tỷ 631 triệu đồng*). Trong đó:

Chi ĐTPT: 17 tỷ 379 triệu đồng, đạt 20% kế hoạch tỉnh giao (*86 tỷ 060 triệu đồng*) và đạt 15% kế hoạch thị xã giao (*115 tỷ 460 triệu đồng*), bằng 17% so với cùng kỳ.

Chi thường xuyên: 203 tỷ 795 triệu đồng, đạt 51% dự toán tỉnh giao (*397 tỷ 164 triệu đồng*) và đạt 47% dự toán thị xã giao (*434 tỷ 756 triệu đồng*), bằng 131% so với cùng kỳ.

Về kinh tế: Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, tỷ trọng thương mại và dịch vụ chiếm ngày càng cao; cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội tiếp tục được đầu tư xây dựng, đô thị được chỉnh trang.

Về văn hóa – xã hội: Đặc biệt quan tâm nhất các chế độ chính sách và an sinh xã hội được bảo đảm, đời sống người dân, đặc biệt là gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số được quan tâm chăm lo; giáo dục và đào tạo có bước phát triển; công tác phòng, chống dịch bệnh được đảm bảo, công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân được chú trọng; Tăng cường các biện pháp đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Thực hiện các chính sách giải quyết việc làm; chú trọng giải quyết việc làm cho thanh niên nông thôn, chú trọng công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em; đẩy mạnh chiến lược phát triển thanh niên.

Kinh tế của thị xã tiếp tục tăng trưởng, các chỉ tiêu kinh tế - xã hội cơ bản thực hiện đạt theo kế hoạch đề ra. Trong đó tốc độ tăng trưởng lĩnh vực thương mại-dịch vụ đạt 47,22%, công nghiệp và xây dựng đạt 44,81%, nông lâm - thủy sản đạt 7,97%, Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đến 10/05/2024 thực hiện là 81 tỷ 788 triệu đồng, đạt 30% dự toán UBND tỉnh giao, đạt 27% dự toán HĐND thị xã giao; cơ cấu

kinh tế chuyên dịch đúng hướng, cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội tiếp tục được đầu tư xây dựng, đô thị được chỉnh trang; các chế độ chính sách và an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống người dân, đặc biệt là gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số được quan tâm chăm lo; giáo dục và đào tạo có bước phát triển; công tác phòng, chống dịch bệnh được đảm bảo, công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân được chú trọng; công tác quản lý, tôn tạo di tích lịch sử văn hóa đạt nhiều kết quả; hoạt động văn hóa, thể thao và tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn được triển khai thực hiện hiệu quả, tạo sức lan tỏa lớn trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân.

Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số tồn tại hạn chế như: Thu ngân sách đạt thấp 38%; tình hình giải ngân vốn đầu tư công thấp đạt 15% so với nghị quyết HĐND thị xã giao; chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi tại xã Thanh Lương, phường Hưng Chiến chưa thực hiện được; tình trạng thiếu thuốc và vật tư y tế xảy ra trong thời gian dài do khách quan và chủ quan làm ảnh hưởng đến tâm lý và quyền lợi của người khám và chữa bệnh bằng thẻ BHYT và chất lượng công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân; công tác quản lý trật tự đô thị, xây dựng vẫn còn tồn tại, hạn chế.

1.1. Công tác phòng, chống tham nhũng

Công tác phòng, chống tham nhũng được các cấp, các ngành trong thị xã chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện, cụ thể hóa các giải pháp phòng, chống tham nhũng theo quy định của Luật Phòng chống tham nhũng. Việc thanh tra, kiểm tra trách nhiệm phòng, chống tham nhũng được thực hiện có trọng tâm, trọng điểm. Qua đó, các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn tham nhũng đã được các cơ quan trong thị xã nghiêm túc thực hiện, cụ thể: công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị; sử dụng tài sản công hợp lý, đúng mục đích, hiệu quả... Công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí thực hiện thường xuyên trên tất cả các lĩnh vực, góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và hiệu quả quản lý, sử dụng ngân sách, sử dụng tài sản công, sử dụng thời gian lao động.

Với những hoạt động nêu trên, trong 6 tháng đầu năm 2024 UBND thị xã Bình Long không tiếp nhận trường hợp đơn tố cáo, kiến nghị nào về tham nhũng và cũng không có trường hợp tham nhũng xảy ra trên địa bàn.

1.2. Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh

Nhìn chung, công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo đã được chính quyền các cấp trên địa bàn thị xã quan tâm, tập trung chỉ đạo giải quyết tốt các khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền. Việc thực hiện chế độ lãnh đạo trực tiếp công dân định kỳ và đột xuất luôn được thực hiện nghiêm túc, vì vậy những kiến nghị, phản ánh, những vấn đề mà Nhân dân bức xúc luôn được ghi nhận kịp thời và chỉ đạo các ngành chức năng tham mưu giải quyết. Công tác tuyên truyền, giải thích, hướng dẫn công dân chấp hành và thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo theo quy định pháp luật đạt nhiều kết quả tích cực. Đến nay tình hình khiếu kiện không có vụ việc phức tạp, đông người làm ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự an toàn của thị xã. Từ đầu năm đến nay, UBND thị xã đã tiếp nhận tổng số 03 đơn khiếu nại đã giải quyết: 02/03, đạt 66,66% (kết quả khiếu

nại sai); 01 đơn đang trong thời hạn giải quyết so với cùng kỳ 6 tháng đầu năm 2023 tăng 02 đơn. Tổng số đơn, số vụ việc (khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh) đã giải quyết/tổng số đơn, số vụ việc (khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh) phải giải quyết: 53/69, tỷ lệ giải quyết: 76.8% (còn 16 đơn kiến nghị của công dân đang thực hiện giải quyết theo quy định); so với cùng kỳ 6 tháng đầu năm 2023 tăng 45 đơn. Trong kỳ trên địa bàn thị xã Bình Long không phát sinh đơn tố cáo của công dân.

Nguyên nhân đơn thư kiến nghị, phản ánh tăng chủ yếu trên lĩnh vực đất đai, nguyên nhân do vướng mắc từ bản đồ Sở Tài nguyên môi trường phê duyệt theo kết quả đo đạc của công ty đo đạc 305 có sự sai lệch so với bản đồ địa chính cũ.

Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của UBND tỉnh, Thị ủy Bình Long, UBND thị xã luôn thực hiện tốt công tác tiếp công dân trên địa bàn thị xã; triển khai kịp thời và đúng quy định, không để xảy ra các vụ việc phức tạp, đông người.

UBND thị xã giải quyết kiến nghị của cử tri: UBND thị xã đã nhận từ HĐND thị xã bao gồm 16 ý kiến, kiến nghị cử tri (trong đó: có 02 ý kiến, kiến nghị sau kỳ họp thứ 12 cuối năm 2023; có 14 ý kiến, kiến nghị trước kỳ họp giữa năm 2024 HĐND thị xã khóa XII). Kết quả: UBND thị xã đã chỉ đạo các cơ quan, ban ngành có liên quan tham mưu UBND thị xã giải quyết 16 ý kiến, kiến nghị cử tri đạt 100%.

1.3. Công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí

UBND thị xã chỉ đạo các phòng, ban, UBND các xã, phường trong các cuộc họp cơ quan định kỳ hàng tháng; qua đó thủ trưởng đơn vị triển khai và quán triệt thực hiện nghiêm các văn bản có liên quan đến tiết kiệm chống lãng phí để toàn thể cán bộ công chức trong đơn vị biết và thực hiện nhằm tiết kiệm ngân sách Nhà nước và sử dụng ngân sách được giao một cách có hiệu quả; thường xuyên rà soát lại quy chế làm việc, quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan để sửa đổi, bổ sung điều chỉnh cho phù hợp với quy định của Luật Thực hành tiết kiệm chống lãng phí, cũng như các văn bản có liên quan.

1.4. An ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội - trật tự an toàn giao thông

Tình hình an ninh chính trị: Trong 6 tháng đầu năm 2024, tình hình an ninh chính trị trên địa bàn thị xã được giữ vững, ổn định, các ngành chức năng đã làm tốt công tác nắm tình hình về ANCT, các vấn đề dân tộc, tôn giáo, qua đó đã kịp thời phát hiện và giải quyết, không để xảy ra bị động bất ngờ, diễn biến tình hình, vụ việc phức tạp.

Trật tự an toàn xã hội: Trong 6 tháng đầu năm 2024: Phát hiện 18 vụ, 17 đối tượng vi phạm pháp luật về trật tự QLKT và CV, ít hơn 01 vụ so với cùng kỳ năm trước; phát hiện 27 vụ 27 đối tượng vi phạm pháp luật về môi trường, nhiều hơn 02 vụ so với cùng kỳ năm trước; phát hiện, bắt quả tang 13 vụ, 18 đối tượng vi phạm pháp luật về ma túy, ít hơn 02 vụ so với cùng kỳ năm trước; xảy ra 18 vụ 33 đối tượng vi phạm pháp luật về trật tự xã hội, giảm 07 vụ so với cùng kỳ năm trước; phát hiện 12 vụ 68 đối tượng vi phạm tệ nạn xã hội, ít hơn 05 vụ so với cùng kỳ năm trước; tại nạn giao thông xảy ra 07 vụ nghiêm trọng, làm chết 08 người, không có người bị thương, tăng 01 vụ, tăng 02 người chết, giảm 02 người bị thương (tuyến đường do Công an thị xã phụ trách xảy ra 02 vụ, 02 người chết, so với cùng kỳ năm trước không tăng/ giảm số vụ, số người chết, số người bị thương). Tuần tra kiểm

soát phát hiện và xử lý 1.592 trường hợp vi phạm. Tổng xử phạt hành chính với tổng số tiền là 3.860.725.000 đồng.

Tuy nhiên tình hình vi phạm pháp luật về môi trường tăng 06 vụ so với cùng kỳ năm trước.

* **Đánh giá chung**

Công tác chỉ đạo, điều hành, UBND thị xã luôn tuân thủ nguyên tắc tập trung dân chủ, kết hợp trách nhiệm của tập thể UBND thị xã với đề cao trách nhiệm cá nhân của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và từng Ủy viên UBND thị xã. Mọi hoạt động của UBND thị xã đều chấp hành nghiêm sự chỉ đạo của Thị ủy, Ban Thường vụ, Thường trực Thị ủy và tuân thủ quy định pháp luật, do đó kết quả kinh tế- xã hội của thị xã tiếp tục tăng trưởng, giá trị sản xuất của từng ngành đều tăng so với cùng kỳ; lĩnh vực văn hóa - xã hội được quan tâm chỉ đạo, nhiều chính sách hỗ trợ an sinh xã hội được triển khai kịp thời có hiệu quả; hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao phong phú đa dạng; quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững, ổn định.

Việc tổ chức thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước có nhiều chuyển biến tích cực, chất lượng xử lý công việc của các cơ quan hành chính được đổi mới theo hướng hợp lý, khoa học, giảm phiền hà cho người dân.

Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi còn có những khó khăn, hạn chế như: Tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn, tiến độ thi công các công trình xây dựng cơ bản, giải phóng mặt bằng trên địa bàn còn chậm; công tác quản lý trật tự đô thị, trật tự xây dựng còn hạn chế, vẫn còn tình trạng buôn bán lấn chiếm lòng lề đường, vỉa hè trên các tuyến đường, chợ trong đô thị. Chất lượng công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân chưa đảm bảo. Thu ngân sách 6 tháng đầu năm 2024 đạt thấp; giải ngân vốn đầu tư công đạt thấp so với kế hoạch đã đề ra. Vi phạm pháp luật về môi trường tăng 06 vụ so với cùng kỳ năm trước; tăng 45 đơn khiếu nại, kiến nghị, phản ánh so với cùng kỳ năm trước.

2. Đối với Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân và Chi cục Thi hành án dân sự thị xã

Với những số liệu được trình bày trong Báo cáo đối chiếu với các quy định và tình hình thực tiễn 02 Ban HĐND nhận định về hoạt động của các cơ quan như sau:

2.1. Hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân

Trong 06 tháng đầu năm 2024 không tăng vụ việc nhưng số bị can khởi tố mới tăng so với cùng kỳ năm trước. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Bình Long đã khởi tố 34 vụ/ 64 bị can, tăng 0 vụ/ 17 bị can so với cùng kỳ năm 2023 (tăng 36,2% số bị can). Về cơ cấu tội phạm thì nhóm tội phạm xâm phạm sở hữu và tội phạm về ma túy vẫn chiếm tỷ lệ cao.

Kiểm sát viên tham gia 24 phiên tòa, phiên họp thuộc phạm vi, trách nhiệm tham gia của VKS; kiểm sát 167 bản án, quyết định của Tòa án

Kiểm sát 599 việc/83.215.454.000đ về THADS. Kiểm sát tiêu hủy vật chứng 06 cuộc gồm 25 việc.

Viện KSND thị xã Bình Long tiếp tục xác định chống oan sai, chống bỏ lọt tội

phạm, phòng chống tham nhũng, tiêu cực là nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu. Triển khai thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát chặt chẽ các hoạt động điều tra, bảo đảm việc điều tra các vụ án hình sự đúng quy định của pháp luật. Thực hiện đầy đủ nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật và quy chế nghiệp vụ của Ngành; Chất lượng tranh tụng, phát biểu của KSV tại các phiên tòa, phiên họp tiếp tục nâng lên, đề xuất quan điểm có căn cứ, được Hội đồng xét xử chấp nhận. Kiểm sát chặt chẽ các hoạt động tư pháp, phát hiện nhiều vi phạm, thiếu sót; kịp thời đôn đốc, ban hành nhiều văn bản yêu cầu các cơ quan thực hiện các nhiệm vụ; ban hành nhiều kiến nghị yêu cầu khắc phục vi phạm đối với các cơ quan hữu quan và đều được chấp nhận. Chú trọng thực hiện công tác xây dựng Đảng, xây dựng Ngành, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công chức, KSV; tập trung thực hiện tốt công tác tự đào tạo, bồi dưỡng tại đơn vị bằng nhiều hình thức, qua đó đã từng bước nâng cao kỹ năng nghiệp vụ của đội ngũ công chức, KSV. Thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong nội bộ; xây dựng đội ngũ cán bộ, KSV “*bản lĩnh, liêm chính, chuyên nghiệp*”; tăng cường kỷ cương, kỷ luật; giữ gìn đoàn kết nội bộ tốt. Duy trì tốt mối quan hệ phối hợp tốt với cấp ủy Đảng, chính quyền và các cơ quan tư pháp trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Đẩy mạnh thực hiện chuyên đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động.

2.2. Hoạt động của Tòa án nhân dân

Trong 6 tháng đầu năm 2024, TAND thị xã Bình Long đã thụ lý 272 vụ án các loại, đã giải quyết 129 vụ việc các loại, còn lại 143 vụ việc các loại đang giải quyết, đạt tỷ lệ 47,4%. So với cùng kỳ năm 2023, thụ lý 188 vụ án các loại, đã giải quyết 95 vụ việc các loại, còn lại 93 vụ việc các loại đang giải quyết, đạt tỷ lệ 51%, số thụ lý tăng 84 vụ việc; số giải quyết tăng 34 vụ việc; tỷ lệ giải quyết giảm 3,6%.

Trong 6 tháng đầu năm 2024, tổng số đơn khởi kiện TAND thị xã Bình Long đã nhận là 364 đơn, trong đó có 192 đơn về hôn nhân gia đình, 172 đơn về tranh chấp dân sự.

Số lượng vụ việc đã chuyển sang hòa giải, đối thoại tại Tòa án (những vụ việc đã chỉ định Hòa giải viên) là 131 đơn, trong đó có 102 đơn về hôn nhân gia đình, 29 đơn về tranh chấp dân sự. Qua quá trình làm việc hòa giải của Hòa giải viên: 75 trường hợp đã rút đơn khởi kiện (trong đó có 28 vụ hòa giải đoàn tụ thành, 05 vụ hòa giải thành); 52 Quyết định công nhận kết quả hòa giải thành tại Tòa án (44 thuận lý, 08 công nhận sự thỏa thuận về dân sự); 12 vụ chuyển giải quyết theo thủ tục tố tụng, tổng giải quyết: 109 vụ; còn 22 vụ (hôn nhân gia đình 20 vụ; dân sự 02 vụ), Hòa giải viên vẫn đang tiến hành hòa giải theo quy định. Không có hồ sơ quá hạn. Số lượng vụ việc đã hòa giải thành, đối thoại thành: 85 vụ. Số lượng vụ việc đã ra quyết định công nhận kết quả hòa giải thành: 52 vụ. Tỷ lệ hòa giải thành theo Luật hòa giải - đối thoại: $85/109 = 78\%$

Tòa án nhân dân thị xã đã có nhiều nỗ lực để hoàn thành nhiệm vụ theo quy định. Chất lượng giải quyết, xét xử các loại án được đảm bảo đúng pháp luật, không có trường hợp oan sai hoặc bỏ lọt tội phạm. Các vụ án trọng điểm, phức tạp được xét xử kịp thời, nghiêm minh. Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, công tác xây

dụng ngành được quan tâm, chú trọng. Nhìn chung, chất lượng giải quyết các loại án từng bước được nâng lên, kết quả xét xử cơ bản bảo đảm nghiêm minh, đúng pháp luật. Tòa án nhân dân thị xã Bình Long vẫn đảm bảo thời gian giải quyết đúng theo thời hạn luật định.

Hoạt động của ngành TAND vẫn còn một số nội dung cần quan tâm trong thời gian tới, đó là: Mặc dù trong các chỉ tiêu của hệ thống tòa án đề ra đều đạt, nhưng tiến độ giải quyết án, đặc biệt là các vụ án tranh chấp về đất đai, thừa kế, về hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất còn chậm, do tính chất phức tạp của vụ án, đương sự không chấp hành giấy triệu tập làm việc của tòa án, khó khăn việc tổng đạt văn bản tố tụng, xác minh thu thập chứng cứ.

2.3. Chi cục Thi hành án dân sự

Ngành Thi hành án dân sự thị xã đã có nhiều nỗ lực và cố gắng tích cực trong lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện trong công tác thi hành án bảo đảm hiệu quả, đúng pháp luật. Tích cực rà soát, xác minh, phân loại án chính xác số việc, số tiền có điều kiện và không có điều kiện thi hành. Tổng số bản án quyết định đã nhận là 203 bản án, quyết định; Tổng số giải quyết là 462 việc, trong đó: Số cũ chuyển sang (trừ số đã chuyển sổ theo dõi riêng) là 208 việc; Số thụ lý mới là 254 việc, tăng 33 việc (tăng 7,6% so với cùng kỳ năm 2023); Trong số có điều kiện thi hành, số thi hành xong là 147 việc, giảm 40 việc (giảm 21,39%) so với cùng kỳ năm 2023; đạt tỉ lệ 47,12%, thấp hơn năm 2023 là 14,39%; Tổng số việc chưa có điều kiện thi hành án chuyển sang sổ theo dõi riêng là 103 việc. Số việc chuyển kỳ sau 314 việc, tăng 72 việc (tăng 29,75%) so với cùng kỳ năm 2023. Trong số có điều kiện thi hành, số thi hành xong là 3 tỷ 945 triệu 959 nghìn đồng, giảm 697 triệu 671 nghìn đồng (giảm 15,02%) so với cùng kỳ năm 2023; đạt tỉ lệ 10,56% (giảm 10,13%) so với cùng kỳ năm 2023; Tổng số tiền chưa có điều kiện thi hành án chuyển sang sổ theo dõi riêng là 17 tỷ 793 triệu 984 nghìn đồng. Số tiền chuyển kỳ sau 63 tỷ 183 triệu 130 nghìn đồng, tăng 22 tỷ 244 triệu 796 nghìn đồng (tăng 54,33%) so với cùng kỳ năm 2023.

Bên cạnh những kết quả đạt được thì công tác nghiệp vụ thi hành án dân sự tại Chi cục thi hành án dân sự trong 6 tháng đầu năm còn có một số hạn chế đó là.

Kết quả 06 tháng đầu năm 2024 tại Chi cục còn thấp cả về việc và tiền so với cùng kỳ năm 2023. Lượng việc không tăng cao nhưng về tiền tại Chi cục 06 tháng đầu tăng mạnh. Đặc biệt là các loại án tín dụng ngân hàng. Số việc và tiền chuyển kỳ sau tăng cao.

Việc triển khai cơ chế một cửa tại Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Bình Long còn gặp nhiều khó khăn chưa đáp ứng yêu cầu của ngành.

II. ĐỐI VỚI CÁC DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT

Tại kỳ họp này hai Ban HĐND đã tiến hành thẩm tra các dự thảo Nghị quyết do UBND thị xã trình kỳ họp, sau khi xem xét hai Ban có ý kiến như sau:

Ngoài các ý kiến đã nêu trong Báo cáo thẩm tra của hai Ban thì hai Ban nhất trí với nội dung dự thảo các Nghị quyết, các dự thảo Nghị quyết đã đảm bảo đầy đủ

các nội dung theo quy định, phù hợp với chính sách pháp luật của Nhà nước và sát với tình hình thực tế của địa phương.

Các Nghị quyết được xây dựng dựa trên cơ sở các căn cứ pháp lý, thể thức văn bản phù hợp với các quy định của pháp luật.

Các Nghị quyết là cơ sở để UBND thị xã có kế hoạch chỉ đạo, điều hành đưa ra các giải pháp thực thi pháp luật, thu - chi ngân sách có hiệu quả, đảm bảo thực hiện thành công nhiệm vụ ngân sách địa phương năm 2024.

Đồng thời các Nghị quyết là cơ sở để Thường trực HĐND thị xã, các Ban HĐND thị xã, các Tổ đại biểu HĐND thị xã và Đại biểu HĐND thị xã thực hiện các hoạt động giám sát theo quy định của pháp luật.

III. KIẾN NGHỊ CỦA HAI BAN:

Để đảm bảo công tác quản lý điều hành đạt hiệu quả trong 6 tháng cuối năm 2024, hai Ban đề nghị UBND và VKSND, TAND, THADS thực hiện một số vấn đề cơ bản sau:

1. Đối với UBND thị xã.

Thực hiện có hiệu quả về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2024.

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 17-NQ/TU ngày 10/01/2024 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024; Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024; Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của HĐND tỉnh về dự toán thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ dự toán chi ngân sách tỉnh năm 2024, tỉnh Bình Phước; Kế hoạch số 75/KH-UBND ngày 26/3/2024 của UBND thị xã về thực hiện Nghị Quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán Ngân sách Nhà nước năm 2024.

Nâng cao vai trò, trách nhiệm các ủy viên UBND thị xã trong chỉ đạo, điều hành trên từng lĩnh vực cụ thể, quan tâm các vấn đề mới phát sinh ngoài kế hoạch để xử lý kịp thời. Tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch công tác và nhiệm vụ do tỉnh giao; kết luận, chỉ đạo Thường trực Thị ủy, Ban Thường vụ Thị ủy và các Nghị quyết HĐND thị xã; trong đó chú trọng đến việc triển khai thực hiện các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân, việc triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo, điều hành của UBND thị xã, Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND thị xã.

Tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác thu ngân sách, thực hiện có hiệu quả các biện pháp tăng cường quản chống thất thu ngân sách. Đẩy mạnh việc thực hiện các thủ tục đấu giá quyền sử dụng đất đảm bảo đúng quy định. Tổ chức điều hành chi ngân sách chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả, ưu tiên các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá, các công trình trọng điểm. Tiếp tục chỉ đạo và giải quyết kịp thời, tháo gỡ khó khăn trong công tác thủ tục chuẩn bị đầu tư, đền bù, giải phóng mặt bằng để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án gắn với giải ngân vốn đầu tư công.

Tăng cường công tác quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên, khoáng sản đặc biệt là tài nguyên nước, đất đai... Chủ động, tập trung nguồn lực, thực hiện các giải pháp tổng thể, toàn diện để ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai, phòng chống dịch bệnh trên cây trồng và vật nuôi. Kiểm soát chặt chẽ các nguồn gây ô nhiễm, nhất là các khu dân cư tập trung, chăn nuôi... Tăng cường các biện pháp xử lý chất thải rắn, chất thải công nghiệp, chất thải độc hại và chất thải y tế. Kiên quyết, kịp thời xử lý các cơ sở sản xuất, doanh nghiệp gây ô nhiễm môi trường.

Triển khai thực hiện có hiệu quả các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2024; thực hiện đúng, đủ, kịp thời các chính sách trợ giúp xã hội, ưu đãi người có công, chính sách đồng bào dân tộc. Thực hiện các chính sách giải quyết việc làm; chú trọng giải quyết việc làm cho thanh niên nông thôn. Thực hiện tốt chính sách dân tộc và tôn giáo; bình đẳng giới nâng cao vị thế của người phụ nữ. Chú trọng công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em; đẩy mạnh chiến lược phát triển thanh niên; Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa". Tăng cường quản lý các lễ hội, hoạt động văn hóa, thể thao. Tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm trong lĩnh vực văn hóa – thông tin.

Tiếp tục thực hiện nghiêm Quy chế làm việc của UBND thị xã. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân định kỳ; tập trung xử lý các đơn thư khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền, những vụ việc còn tồn đọng kéo dài nhất là lĩnh vực đất đai, hạn chế khiếu kiện đông người và vượt cấp. Chuẩn bị tốt các nội dung trình HĐND thị xã tại kỳ họp giữa năm 2024.

Bảo đảm ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; tăng cường phòng chống các loại tội phạm; bảo đảm an toàn giao thông, phòng, chống cháy nổ. Thực hiện tốt chủ trương kết hợp chặt chẽ quốc phòng, an ninh với phát triển kinh tế xã hội. Nâng cao chất lượng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững mạnh. Thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm kiềm chế, giảm tai nạn giao thông trên cả ba tiêu chí.

Tăng cường công tác giám sát, kiểm tra và có những biện pháp phòng ngừa kịp thời dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi đặc biệt dịch bệnh trên gia súc, gia cầm không để lây lan tái phát; tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trong mùa mưa, bão.

Chủ động liên hệ, làm việc với các Sở, ban ngành tỉnh để kịp thời nắm bắt thông tin về các chủ trương, chính sách mới cũng như giải quyết những khó khăn, vướng mắc của địa phương trong quá trình quản lý, điều hành.

2. Đối với Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân và Chi cục Thi hành án dân sự thị xã

Ngoài việc đề nghị yêu cầu khắc phục những mặt tồn tại và hạn chế đã thể hiện trong các Báo cáo, các cơ quan Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân và Chi cục Thi hành án dân sự thị xã thực hiện tốt các vấn đề sau:

*** Kiến nghị chung**

Đề ra các giải pháp cụ thể, quyết liệt để khắc phục những tồn tại, hạn chế của ngành như đã nêu. Trong đó các ngành, đơn vị trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ cần

quan tâm hơn nữa đối với việc thi hành án hành chính. Chủ động, tích cực phối hợp giữa các cơ quan trong việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương thực thi công vụ; chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực công tác, phẩm chất chính trị, đạo đức của đội ngũ cán bộ, công chức của ngành, đơn vị. Nghiêm túc kiểm điểm, nhắc nhở đội ngũ cán bộ, công chức còn để xảy ra sai sót, vi phạm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

*** Kiến nghị đối với từng Ngành**

2.1. Viện kiểm sát nhân dân thị xã

Tiếp tục tăng cường phát huy những kết quả đã đạt được, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tiến hành tố tụng trong công tác kiểm sát tố giác, tin báo về tội phạm; Tiếp nhận, phân loại, xử lý kịp thời, chính xác các tố giác, tin báo về tội phạm, kiểm sát chặt chẽ ngay từ khi thụ lý giải quyết tố giác tin báo, tội phạm, trong quá trình hoạt động điều tra đảm bảo chất lượng hiệu quả thực hiện theo quy định để có đầy đủ căn cứ truy tố đúng người, đúng tội, không làm oan người vô tội, không bỏ lọt tội phạm nâng cao chất lượng tranh tụng tại phiên tòa xét xử hình sự; phát hiện vi phạm trong quá trình điều tra để kịp thời kiến nghị.

Đẩy mạnh thực hiện khâu đột phá về chuyên đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động. Nâng cao hiệu quả sử dụng các phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin đang triển khai thực hiện. Tăng cường số hóa hồ sơ, xây dựng và báo cáo án bằng sơ đồ tư duy, tổ chức các phiên tòa trực tuyến. Phối hợp với các cơ quan hữu quan sửa đổi Quy chế phối hợp liên ngành trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp. Chú trọng thực hiện công tác xây dựng Đảng, xây dựng Ngành, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công chức.

2.2. Tòa án nhân dân thị xã

Tăng cường triển khai thực hiện tốt Luật hòa giải đối thoại tại Tòa án, hỗ trợ hòa giải viên thực hiện tốt việc hòa giải đối thoại, nâng cao tỷ lệ hòa giải, đối thoại thành theo Luật Hòa giải, đối thoại Tòa án.

Đề ra các giải pháp cụ thể, quyết liệt để khắc phục những tồn tại, hạn chế của ngành như đã nêu trên. Trong đó, các ngành, đơn vị trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ cần quan tâm hơn nữa đối với việc thi hành án hành chính. Nâng cao hơn nữa công tác phối hợp giữa các cơ quan chuyên môn liên quan với TAND trong quá trình giải quyết án.

Đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng giải quyết, xét xử các loại án, đối với các vụ án dân sự, hôn nhân - gia đình, kinh doanh thương mại bảo đảm tôn trọng, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của đương sự, đối với các vụ án hình sự: đảm bảo xét xử nghiêm minh, đúng người, đúng tội, không để xảy ra trường hợp kết án oan người vô tội và bỏ lọt tội phạm.

Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động quản lý, điều hành, công tác chuyên môn, báo cáo và các hoạt động khác.

2.3. Chi cục thi hành án dân sự thị xã

Tiếp tục chỉ đạo, triển khai thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, toàn diện, để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ, Tăng cường công tác kiểm tra và tự kiểm tra, từng cán bộ phải kịp thời nắm bắt thông tin, tình hình thực hiện nhiệm vụ, qua đó đề ra các giải pháp thực hiện tốt công tác chuyên môn; nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự, nhất là liên quan đến thu hồi các khoản nợ của các tổ chức tín dụng, tập trung thi hành dứt điểm các vụ việc có điều kiện thi hành; hạn chế tình trạng có đơn thư khiếu nại, tố cáo tại đơn vị; phối hợp với các ngành để thực hiện tốt nhiệm vụ chung tại địa phương. Có biện pháp chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại của ngành Thi hành án dân sự; đảm bảo việc xác minh, phân loại chính xác, đúng pháp luật các vụ việc đủ điều kiện thi hành án; nâng cao chất lượng, tỷ lệ thi hành án xong về việc, về tiền trên tổng số án có điều kiện thi hành, nhất là các vụ việc thi hành lớn, tổ chức tín dụng ngân hàng.

Phối hợp với các cơ quan hữu quan sửa đổi Quy chế phối hợp liên ngành trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp. Nâng cao hơn nữa công tác phối hợp giữa các cơ quan chuyên môn liên quan đến thi hành án trong quá trình thi hành án.

Đẩy mạnh thực hiện khâu đột phá về chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động. Nâng cao hiệu quả sử dụng các phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin đang triển khai thực hiện.

Trên đây là báo cáo tổng hợp kết quả thẩm tra của hai Ban HĐND đối với các Báo cáo, dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 15, HĐND thị xã khóa XII. Kính trình HĐND thị xã xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TT. HĐND – UBND thị xã;
- UBMTTQVN thị xã;
- Đại biểu HĐND thị xã;
- LĐVP, CV (Dương);
- Lưu: VT.

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND THỊ XÃ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH